



UBND TỈNH LÀO CAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Lào Cai, ngày 11 tháng 5 năm 2021

Thư của Giám đốc Sở GD&ĐT Lào Cai gửi các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh trong thời gian vừa học, vừa phòng chống dịch COVID-19

Thân gửi các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh của Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai!

Vào thời điểm chúng ta sắp kết thúc năm học 2020-2021 thì dịch Covid-19 bùng phát trở lại rất phức tạp và lây lan nhanh trên diện rộng, cùng với cả nước tỉnh Lào Cai lại bước vào giai đoạn cao điểm phòng chống dịch.

Tiếp tục phát huy tinh thần “*mỗi trường học là một pháo đài*”, “*mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên là một “chiến sỹ”, một “tuyên truyền viên” trong phòng chống dịch Covid-19*”, Ngành Giáo dục đã quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GD&ĐT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch Covid-19; đồng thời, rất chủ động trong tổ chức các hoạt động giáo dục đảm bảo theo đúng kế hoạch, thời gian năm học của tỉnh. Các cơ sở giáo dục đã chủ động, tích cực, sáng tạo trong cách làm và tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương; phối hợp tốt với các đơn vị liên quan để triển khai, thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát, phòng chống dịch trong các nhà trường. Đến thời điểm này, cơ bản chúng ta đã tổ chức thi hết học kỳ 2 ở bậc phổ thông và kết thúc chương trình ở bậc mầm non. Thay mặt các đồng chí Lãnh đạo Sở GD&ĐT, tôi ghi nhận, biểu dương, trân trọng sự sáng tạo, trách nhiệm và những nỗ lực, cố gắng, tinh thần vượt khó của các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh; đặc biệt cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp, sự phối hợp của các ban, ngành, lực lượng vũ trang, đoàn thể, hội của tỉnh và sự ủng hộ của các bậc cha mẹ học sinh đối với ngành Giáo dục Lào Cai trong thời gian qua.

Các thầy cô giáo và các em học sinh sinh thân mến!

Với khẩu hiệu “*Tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học*” tôi mong các thầy, cô và các em học sinh tiếp tục tổ chức dạy học qua hệ thống học tập trực tuyến với nhiều hình thức linh hoạt: giáo viên tạo nhóm Zalo, Mail, Facebook, Messenger,...theo lớp để nhận bài và trả kết quả học tập hoặc trao đổi với học sinh; dạy trực tuyến qua các phần mềm Zoom Meeting, Microsoft Teams, Shub classroom,... Đây vừa là thách thức đồng thời là cơ hội để ngành chúng ta thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục. Đối với các thôn, bản vùng cao, vùng sâu nơi không thể tiếp sóng thì linh hoạt giao bài trực tiếp cho học sinh.

Để nâng cao hiệu quả ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, **đặc biệt là kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021**, với khối 9 và khối 12 chúng ta vẫn tổ chức dạy học trực tiếp nhưng phải đảm bảo an toàn phòng dịch theo quy định; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để chuyển sang dạy học trực tuyến nếu diễn biến dịch phức tạp hơn.

Với mục tiêu hoàn thành chương trình và kết thúc năm học theo đúng kế hoạch thời gian năm học và đạt kết quả cao nhất, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ quản lý, nhà giáo và các em học sinh hãy phát huy bản lĩnh, trí tuệ của nhà giáo và học sinh Lào Cai, quyết tâm đi đầu trên mặt trận này để thực hiện “*mục tiêu kép*”: Vừa chống dịch, vừa tổ chức dạy học đảm bảo hiệu quả nhất, sáng tạo nhất và phù hợp với điều kiện của đơn vị, địa phương mình. Chúng ta hãy nỗ lực không ngừng, tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa phong trào “*Phòng giúp phòng*”, “*Trường giúp trường*”, “*Nhà giáo giúp đỡ nhà giáo*”, “*Học sinh giúp đỡ học sinh*”, phong trào “*Đổi mới sáng tạo trong dạy và học*” để giúp đỡ các đơn vị còn khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đội ngũ để tổ chức ôn tập, bồi dưỡng kiến thức cho học sinh lớp 9 thi chuyên cấp, học sinh lớp 12 thi tốt nghiệp THPT với mục tiêu nâng cao chất lượng các môn thi.

Tôi hy vọng và tin tưởng cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của cha mẹ học sinh; sự chung sức, đồng lòng, quyết tâm cùng nhau khắc phục khó khăn của các cán bộ quản lý, thầy giáo, cô giáo và các em học sinh, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai sẽ hoàn thành chương trình giảng dạy và kết thúc năm học theo đúng kế hoạch thời gian năm học và đạt những kết quả tốt nhất trong năm học 2020-2021 đặc biệt này.

Chào thân ái và quyết thắng!

GIÁM ĐỐC

Dương Bích Nguyệt